

แผนการจัดการความรู้ของ พร. ประจำปีประมาณ ๒๕๕๖

วิสัยทัศน์ พร.

กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล

พันธกิจ

๑. เตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพ
๒. ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
๓. ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเป็นหลัก และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการรักษาพยาบาลประชาชน
๔. ดำเนินการฝึก ศึกษาอบรมเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : กรมแพथุทหารเรือ				หน้าที :
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑. สวัสดิการสุขภาพ	กองทัพเรือ กำลังพล และครอบครัวทุกพื้นที่พึงพอใจการให้บริการสุขภาพของกรมแพथุทหารเรือ	ความพึงพอใจของกำลังพลและครอบครัวที่มาใช้บริการหน่วยแพथุทห. ในทุกพื้นที่	ระดับมาก	๑. ระบบการบริการสุขภาพกำลังพลและครอบครัวของหน่วยแพथุทปฐมภูมิกองทัพเรือ ๒. ระบบการให้คำปรึกษาทางการแพथุและการประสานขอรับบริการทางโทรศัพท์ ๓. แนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ ๔. เครือข่ายการให้บริการทางการแพथุทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. เวชศาสตร์ทางทะเล	เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล	ร้อยละของหน่วยที่มีกำลังพลมีขีดสมรรถนะการช่วยเหลือทางการแพथุด้านสาธารณสุข	≥ ร้อยละ ๑๐๐	๑. การแพथุทหารด้านสาธารณสุข ๒. ระบบการช่วยเหลือทางการแพथุด้านสาธารณสุข
๓. เวชศาสตร์ทางทะเล	เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาด้านเวชศาสตร์ทางทะเล	≥ ร้อยละ ๙๐ ของหน่วย	๑. ตำราเวชศาสตร์ทางทะเล ๒. ระบบการแพथุฉุกเฉินทางทะเล ๓. เวชศาสตร์ใต้น้ำ ๔. ระบบการสนับสนุนด้านการแพथุอื่นๆ
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑	ประเด็นยุทธศาสตร์ : สวัสดิการสุขภาพ			
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : มาตรฐานระบบการบริการสุขภาพของหน่วยแพथุปฐมภูมิกองทัพเรือ			
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : หน่วยแพथุปฐมภูมิกองทัพเรือมีจำนวน ๙๖ หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีหน่วยย่อยที่มีความแตกต่างกันในการดำเนินการ และหน่วยต่างๆ ใน ๙๖ หน่วย พร.ได้จัดเป็น ๔ กลุ่มในเครือข่ายของ รพ.ใหญ่ คือ หน่วยปฐมภูมิกลุ่มที่ ๑ รพ.อากาศรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. หน่วยปฐมภูมิกลุ่มที่ ๒ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หน่วยปฐมภูมิกลุ่มที่ ๓ รพ.ท.กรุงเทพ พร. และหน่วยปฐมภูมิกลุ่มที่ ๔ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งทั้ง ๔ กลุ่มเครือข่ายต้องมีการดำเนินการในมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน			
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : คู่มือมาตรฐานระบบการบริการสุขภาพของหน่วยแพथุปฐมภูมิกองทัพเรือ			

แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๒	ประเด็นยุทธศาสตร์ : เวชศาสตร์ทางทะเล
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : ระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีหลากหลายและคาดการณ์ไม่ได้ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน และกำลังพลของ ทร. มียุทธศาสตร์ที่ในการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : คู่มือมาตรฐานระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๓	ประเด็นยุทธศาสตร์ : เวชศาสตร์ทางทะเล
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : ศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : งานเวชศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้หรือตำราที่ปรากฏชัดเจน แต่มีการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง รวมทั้งสามารถรวบรวมเป็นตำราที่อ้างอิงได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ส่วนใหญ่ยังคงฝังอยู่ในตัวบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ตำราด้านเวชศาสตร์ทางทะเล
ผู้ทบทวน : ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) :	ผู้อนุมัติ : ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) :